



แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมชี้แจงกรณีที่ประชาชนจำนวนมาก มีความกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ ห้องชุด บ้าน โรงเรือน อาคาร ตึก ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย

ดังนั้น เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่มีจุดประสงค์หลักในการใช้ประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงแนวทางการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ดังนี้

1. เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย หรือให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย
2. ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยด้วย เช่น บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็นต้น
3. ไม่รวมถึงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเห็นความสำคัญต่อการชี้แจงกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อลดความสับสนและลดข้อกังวลในหมู่ประชาชนจากข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่มีที่พักอาศัยของตนเอง หรือที่เช่าที่อยู่อาศัย รวมถึงเจ้าของทรัพย์สินที่ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อการอยู่อาศัย หรือการให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อการอยู่อาศัยด้วย

นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดภาระของประชาชนที่จะต้องไปติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นภาระลดภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. ในการสำรวจอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย จะได้ดำเนินการแจ้งให้ อปท. ทั่วประเทศทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัท
- คำนวณโหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา
02-555-0700 กด 1
Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0920

DITP ปลื้ม นำทัพผู้ประกอบการดิจิทัลเข้าร่วมงานที่เกาหลี ทำรายได้เข้าประเทศ 231 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลสำเร็จ นำคณะผู้ประกอบการไทยดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเข้าร่วม 2 งานแสดงสินค้าใหญ่ในเกาหลีใต้ เผยผลงานผู้ประกอบการไทยสุดฮอต มีการเจรจาการค้ารวม 86 ครั้ง สร้างรายได้เข้าประเทศ 231 ล้านบาท

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยถึงผลการนำผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเข้าร่วมเจรจาการค้าและแสดงศักยภาพใน 2 งานดิจิทัลคอนเทนต์ชั้นนำในเกาหลีใต้ว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้ประกอบการไทยสามารถนำผลงานไปแสดงศักยภาพ และได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อ ผู้ผลิต นักลงทุน และคู่ค้าจากต่างชาติ โดยเกิดการเจรจาการค้ารวมทั้ง 2 งาน ถึง 86 ครั้ง สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 231 ล้านบาท

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดของความสำเร็จดังกล่าว แยกเป็นการเข้าร่วมงาน Global Game Exhibition หรือ G-Star 2019 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้า BEXCO นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกรมฯ ได้บูรณาการร่วมกับ ASEAN-Korea Centre (AKC) นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาการค้าเพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมตลาดเกมอาเซียนไปยังตลาดสากล โดยในส่วนของไทยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 4 บริษัท เกิดการเจรจาการค้า 45 ครั้ง มูลค่าเจรจาการค้าภายใน 1 ปี ประมาณ 10.38 ล้านบาท ภายใน 1-5 ปี ประมาณ 15.5 ล้านบาท รวมมูลค่า 25.88 ล้านบาท โดยสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การรับผลิตและออกแบบเกม IP Game และ VR Game

ส่วนอีกงาน กรมฯ ได้บูรณาการร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย (TACGA) นำผู้ประกอบการแอนิเมชันไทยเข้าร่วมงาน Asian Animation Summit 2019 หรือ งาน AAS 2019 โดยในปีที่ กรมฯ ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Pitching) จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด ผลงานเรื่อง X-RABBITS 2. บริษัท จินจินต์ จำกัด ผลงานเรื่อง GLOW MONSTERS 3. บริษัท ลิบสองสองอีลิบลิ่ จำกัด ผลงานเรื่อง FOODZILLA และ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรย์โน้ตสตูดิโอ ผลงานเรื่อง THRONE และนำ 6 บริษัทแอนิเมชันไทยเข้าร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าและโอกาสเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการต่างชาติ เกิดการเจรจาการค้า 41 ครั้ง รวมมูลค่าเจรจาการค้าภายใน 1 ปี ประมาณ 205.70 ล้านบาท โดยสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Animation Co-production และ Animation Series

ทั้งนี้ งาน G-STAR 2019 เป็นงานแสดงสินค้า บริการด้านเกม ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวน 691 บริษัท จาก 36 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าชมงานประมาณ 235,000 คน และงาน AAS 2019 เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการแอนิเมชันนำเสนอผลงานการ์ตูนแอนิเมชันสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้แก่สถานีโทรทัศน์ ผู้ซื้อ ผู้ผลิต นักลงทุน และคู่ค้าที่มีศักยภาพสูงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในปี 2562 มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน 25 เรื่อง จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และไทย มีตัวแทนสถานีโทรทัศน์ ผู้ซื้อ ผู้ผลิต นักลงทุนเข้าร่วมงานจำนวน 136 ราย จาก 19 ประเทศทั่วโลก

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



บริษัท พาร่งโรจน์ จำกัด
เลขที่ ๗ 77/206-207 ถนนพญาไท แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

28 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เขตตามแนบ หนังสือมอบฉันทะ

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของ บริษัท พาร่งโรจน์ จำกัด (บริษัท) จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สถานที่ในการเข้าร่วมประชุม เลขที่ 36 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยตรีไทย 87 ถนนศรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร 02-540-1119 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
2. พิจารณาการยื่นใบลาออกของกรรมการ บริษัท พาร่งโรจน์ จำกัด
3. พิจารณาการโอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท พาร่งโรจน์ จำกัด
4. พิจารณาแก้ไขข้อและกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานของกิจการของบริษัท พาร่งโรจน์ จำกัด
5. พิจารณาเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท พาร่งโรจน์ จำกัด
6. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ในหมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 13. คำบอกกล่าวให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองสัปดาห์
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณ

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาด้วยนี้ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต้องนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายชัชโรจน์ พิทยายุค



นายพงษ์ศักดิ์ พันธ์วิเชียร



บริษัท เรเดียนซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
RADIANCE CONSTRUCTION CO., LTD.
2/15 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร TEL. 0-2800-1209 FAX 0-2840-2629

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท เรเดียนซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เรเดียนซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาถูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้ หรือยื่นเรื่องคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 2/15 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร รัตนศิริวิไล)
ผู้ชำระบัญชี



บริษัท กรีนแค (ประเทศไทย) จำกัด
Green Cal (Thailand) Co., Ltd.

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนแค(ประเทศไทย) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 29 อาคาร 4/8 อ. พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเรียกหุ้นข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นายชงเทต ภักดีภูมิ)

กรรมการ

ประกาศ

เลิก บริษัท ที ออริจิน (ประเทศไทย) จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที ออริจิน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 187 ซอยรามคำแหง 52/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ได้มีมติพิชิตให้เลิกบริษัทฯ นี้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาถูกหนี้ และ เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ โปรดติดต่อชำระหนี้ หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 187 ซอยรามคำแหง 52/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

(นางสาวจิราพร บุญอินทรัพย์)
ผู้ชำระบัญชี